

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. รายงานคดีศาลปกครอง คดีหมายเลขดำที่ บ. ๓๔๐/๒๕๖๗	<p>มติกร ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการนโยบาย คดีหมายเลขดำที่ บ. ๓๔๐/๒๕๖๗ ได้มีหนังสือรายงานคดีโดยสรุปว่า เพื่อให้การจัดทำคำให้การมีความละเอียดรอบคอบ จึงได้ขอขยายเวลายื่นคำให้การ ครั้งที่ ๒ ต่อศาล และศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว หากได้ยกร่างคำให้การและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะยื่นต่อศาลเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป</p>
๒. ศาลปกครองเชียงใหม่มีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ คดีหมายเลขดำที่ บ.๖๑/๒๕๖๗	<p>ส.ส.ท.ได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การจากศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขดำที่ บ.๖๑/๒๕๖๗ โดยให้ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานกรรมการนโยบายและตัวแทนคณะกรรมการนโยบาย หรือร่วมกับผู้อำนวยการ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
๓. (ร่าง) เป้าหมายงานในระยะ ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๘	<p>ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้นำเสนอรายละเอียดการกำหนดเป้าหมายงานปี ๒๕๖๘ ในช่วง ๖ เดือนแรก และที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายบริหารนำความเห็นและข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณากำหนดเป้าหมายงานในระยะ ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๘ และให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ต่อไป นั้น ฝ่ายบริหารขอนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของเป้าหมายงานระยะครึ่งปีแรก ประจำปี ๒๕๖๘ โดยจัดกลุ่มการดำเนินงานจาก ๙ ประเด็น ให้คงเหลือ ๕ ประเด็น</p> <p>ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นและข้อเสนอ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรปรับเป้าหมายในหมวดผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเป้าหมายการปรับปรุงทั้ง Genre ข่าว ควรเน้นเพิ่มสัดส่วนข่าวจากภาคพลเมืองให้มากขึ้น พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ๒. ควรกำหนดข้อมูลพื้นฐานทั้งในอดีต ปัจจุบัน และเป้าหมายระหว่างทาง พร้อมวางเป้าหมายรายทางเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ๓. ด้านโครงสร้างคน ควรดำเนินการตามเป้าหมายโครงการเกษียณก่อนกำหนดให้สำเร็จตามแผน พร้อมปรับกระบวนการบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับงาน HR ในทุกด้าน โดยเสริมความแข็งแกร่งของงานด้วยการเร่งดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ที่ยังว่างอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการดำเนินงาน

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๔. ด้านระบบควบคุมงบประมาณและการบริหารการเงิน ควรตั้งเป้าหมายให้มีทีมศึกษาและทดลองระบบ ERP ก่อนใช้งานจริง เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความเข้าใจและนำโมดูล ERP มาใช้งานในอนาคต</p> <p>๕. การเชิญกรรมการนโยบายเข้าร่วมในการจัดกระบวนการของแต่ละเรื่องสามารถช่วยให้ทิศทางการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย แต่ก็อาจขัดต่อหลักการมาภิบาล เนื่องจากกรรมการไม่ควรเกี่ยวข้องข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง จึงมีข้อสรุปให้ฝ่ายบริหารเชิญตัวแทนกรรมการนโยบายเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการจัดกระบวนการแต่ละเรื่องเป็นรายครั้งไป</p> <p>มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานเป้าหมายงานในระยะ ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๘ โดยให้นำความเห็นและข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาปรับเป้าหมายงานในระยะเวลาดังกล่าวต่อไป</p> <p>๒. รับทราบกรอบเวลาการรายงานความคืบหน้าของทั้ง ๕ เรื่องต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่อการกำกับติดตามทุก ๒ เดือน (มีนาคม/ พฤษภาคม/ กรกฎาคม ๒๕๖๘) ตามเสนอ</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารนำความเห็นและข้อเสนอไปดำเนินการ</p>
<p>๔. การรับเงินและการใช้งบประมาณ “ชุดเครื่องมือสื่อสารพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย”</p>	<p>ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อนุมัติรับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โครงการ “ชุดเครื่องมือสื่อสารพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย” ในหัวข้อการสื่อสาร “การสร้างความรู้ ความตระหนักรู้ด้านไฟฟ้าและการกำกับกิจการพลังงาน” งบประมาณสนับสนุนจำนวน ๑๓,๗๕๖,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีแผนการใช้จ่ายในโครงการนี้ จำนวน ๗,๙๑๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ทบทวนปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบหากมีการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติยกเลิกการรับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน กกพ.ต่อไป จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณา</p> <p>มติที่ประชุม ๑. เนื่องจากสัญญาฯ ยังไม่มีผลบังคับใช้ คณะกรรมการนโยบายจึงอนุมัติให้ยกเลิกการรับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โครงการ “ชุดเครื่องมือสื่อสารพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย” ในหัวข้อการสื่อสาร “การสร้างความรู้ ความตระหนักรู้ด้านไฟฟ้า และการกำกับกิจการพลังงาน” งบประมาณสนับสนุนจำนวน ๑๓,๗๕๖,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับโครงการนี้จำนวน ๗,๙๑๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๒. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงานให้เงินสนับสนุน (กทพ.) ให้รับทราบ และขอเอกสารสัญญาที่ ส.ส.ท.ได้ลงนามไปแล้ว กลับคืนมาด้วย</p> <p>๓. รับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวาระนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>๕. (ร่าง) ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราเงื่อนไข วิธีการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...</p>	<p>ด้วยพนักงาน ส.ส.ท. กวาร์ร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสายตา ประกอบกับผลการตรวจสุขภาพประจำปีย้อนหลัง ๓ ปี (ระหว่างปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) มีพนักงานกวาร์ร้อยละ ๕๐ มีปัญหาด้านสายตา</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักทรัพยากรมนุษย์ได้เสนอขอปรับแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีสิทธิการรักษาพยาบาลของพนักงานประจำ และบัญชีสิทธิการรักษาพยาบาลของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราเงื่อนไข วิธีการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น หรือคอนแทคเลนส์ ให้แก่พนักงานในวงเงินไม่เกินปีละ ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิที่มีอยู่เดิม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อสรุปของที่ประชุมและให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาก่อนประกาศใช้ต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราเงื่อนไข วิธีการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ</p>
<p>๖. แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สื่อสาธารณะ เพื่อเด็กและการเรียนรู้</p>	<p>ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติโครงสร้างและขอบเขตการดำเนินงานของศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและการเรียนรู้ และรับทราบการอนุมัติให้มีตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง โดยเสนอนางสุชาดา ภูทองคำ รหัสพนักงาน ๐๐๗๘๕ ตำแหน่งผู้จัดการหน่วยงานบริหาร ALTV เข้าสู่ตำแหน่งทดลองปฏิบัติงาน/รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและการเรียนรู้ โดยมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน/รักษาการเป็นเวลา ๑๒๐ วัน (เริ่มทดลองงานตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗) นั้น</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานช่วงระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน/รักษาการเป็นเวลา ๑๒๐ วัน และผลการประเมินด้านศักยภาพ และการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องและ/หรือผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน/รักษาการตามเสนอ และเห็นชอบแต่งตั้งนางสุชาดา ภูทองคำ รหัสพนักงาน ๐๐๗๘๕ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและการเรียนรู้ ในระดับ M2 ตามเสนอ และให้รายงานคณะกรรมการนโยบายรับทราบก่อนมีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไป</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>ที่ประชุมมีเห็นว่าเพื่อให้การประเมินเป็นธรรมต่อผู้ถูกประเมินมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอให้พิจารณากำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของผู้ถูกประเมินและเป้าหมายการพัฒนาหน่วยงานเพื่อใช้ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ครอบคลุมในทุกมิติ และควรแบ่งเป้าหมายความสำเร็จในช่วงทดลองปฏิบัติงานเพื่อให้มีการติดตามงานเป็นระยะ เช่น ๓๐ วัน ๖๐ วัน และ ๙๐ วัน เป็นต้น</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. รับทราบมติคณะกรรมการบริหารที่เห็นชอบให้นางสุชาดา ภูทองคำ รหัสพนักงาน ๐๐๗๘๕ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและการเรียนรู้ ในระดับ M2 ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๗. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>รับทราบ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>๘. รับรองรายงานการประชุมและรับรองสรุปรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์</p>	<p>๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ปรับแก้ไข</p> <p>๒. รับรองรายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระลับ), รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘, รับรองสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และรับรองสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ</p>

หมายเหตุ คณะกรรมการนโยบายประชุมเป็นวาระลับ ดังนี้

๑. (ร่าง) ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหา ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (วาระลับ)
๒. แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลกรณีอุทธรณ์คำสั่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ ๖๓/๒๕๖๗ เรื่อง ลงโทษปลดออก (วาระลับ)
๓. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดหาและใช้งานระบบและอุปกรณ์ของ ส.ส.ท. (วาระลับ)